




6 tháng cuối năm: 80% số DN lớn kê khai thuế qua mạng

Nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, đồng thời rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách cả năm 2010, ngày 10/7, Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm. Thủ trưởng Bộ Tài chính, kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đỗ Hoàng Anh Tuấn đến dự và chỉ đạo hội nghị.

 Bài & ảnh: **TRUNG KIÊN**

Những dấu hiệu tích cực

Theo báo cáo tại hội nghị, để thực hiện tốt nhiệm vụ thu năm 2010 trong điều kiện kinh tế mới phục hồi nhưng còn nhiều khó khăn, ngay từ đầu năm, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện nhiều biện pháp quản lý thu có hiệu quả như chủ động rà soát đánh giá khả năng thực hiện thu ngân sách trên từng địa bàn, từng khoản thu; tham mưu cho chính quyền địa phương giao dự toán và mức phần đầu cho các đơn vị trên địa bàn, đồng thời tổ chức thu quyết liệt ngay từ những tháng đầu năm; đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, nắm chắc đối tượng có hoạt động sản xuất kinh doanh để đưa vào diện quản lý thu thuế, tránh thất thu thuế. Trong những tháng đầu năm, ngành thuế đã tổ

chức kê khai thuế thí điểm qua internet cho trên 900 doanh nghiệp tại 4 tỉnh, TP lớn. Các Cục Thuế và Chi cục Thuế quận, huyện thuộc 16 tỉnh, TP đã phối hợp chặt chẽ với ngân hàng và hệ thống Kho bạc Nhà nước trong việc thu ngân sách, bước đầu đã khắc phục được tình trạng quá tải khi số người nộp thuế đến đông, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, bước đầu giảm đáng kể chi phí, thời gian kê khai thuế, đảm bảo số thu tập trung nhanh vào NSNN. Trong công tác cải cách và hiện đại hoá, toàn ngành đã tập trung lực lượng rà soát toàn bộ các thủ tục hồ sơ trong các khâu quản lý thuế theo Đề án 30 của Chính phủ, đề xuất đơn giản hoá 76% thủ tục và cắt giảm 36,1% chi phí tuân thủ. Bên cạnh

đó, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người nộp thuế, ngành thuế chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo mở các khoá giáo dục nâng cao, trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản về kế toán, tin học, ngoại ngữ, bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu về quản lý cho cán bộ thuế.

Với các giải pháp tích cực ngay từ đầu năm, cùng với những thuận lợi khách quan như GDP đạt tốc độ tăng trưởng khá, lạm phát cơ bản được kiểm chế, thị trường tài chính, tiền tệ ổn định... nên tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm do ngành thuế quản lý ước đạt 183.900 tỷ đồng, đạt 50,9% dự toán pháp lệnh, bằng 120% so với cùng kỳ năm 2009, trong đó thu nội địa không kể đầu ước đạt 153.000 tỷ đồng, bằng 52,1% dự toán pháp lệnh và bằng 121% so với cùng kỳ năm trước. Cả nước có 47/63 địa phương thu đạt 54% dự toán pháp lệnh trở lên, 60/63 địa phương tăng thu so với cùng kỳ, góp phần quan trọng vào kết quả tăng thu của toàn ngành.

Ý kiến từ các địa phương

Trong phần thảo luận tại hội trường, lãnh đạo các Cục Thuế địa phương đã sôi nổi đóng góp ý kiến và đưa ra giải pháp để hoàn thiện cơ chế chính sách, nhất là những vấn đề đang trở thành "nút thắt" trong công tác quản lý thuế hiện nay.

M 2010
G CUỐI NĂM 2010



câu thực tế và gây khó khăn cho công tác quản lý thu. Do đó, nên thành lập riêng một bộ phận chuyên tuyển dụng cán bộ, bổ sung cho các địa phương. Việc kết nối thông tin với các ngành khác cũng đang gặp phải không ít vướng mắc do hiện nay mỗi đơn vị, mỗi ngành ứng dụng một chương trình quản lý khác nhau. Bên cạnh đó, cơ chế đãi ngộ đối với cán bộ làm công nghệ thông tin là chưa thoả đáng, nhiều cán bộ có trình độ cao nhưng chưa an tâm công tác trong ngành. Thiết nghĩ, lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cần phối hợp với các bộ, ngành khẩn trương nghiên cứu ngay cơ chế chính sách để giải quyết được cơ bản vấn đề kết nối thông tin và đảm bảo thu hút, giữ chân được cán bộ công nghệ thông tin có trình độ.

Đại diện Cục Thuế Đà Nẵng cũng cho rằng, nên xem xét mở rộng đối tượng được gia hạn nộp thuế do nguyên nhân khách quan hoặc đang trong thời gian chờ giải quyết hoàn thuế với các khoản nợ xây dựng cơ bản thuộc vốn NSNN. Cho phép chủ động phân loại nợ doanh nghiệp có khó khăn để xây dựng lộ trình cam kết trả nợ phù hợp và nếu thực hiện trả nợ đúng cam kết sẽ không tính phạt chậm nộp. Có như vậy mới khuyến khích được các đơn vị nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nghĩa vụ với Nhà nước.

Sau khi nghe báo cáo cũng như các ý kiến tham luận tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã biểu dương những kết quả đã đạt được của ngành thuế, đồng thời chỉ rõ, mặc dù đạt được những kết quả rất khả quan, nhưng qua những tháng đầu năm, công tác quản lý thuế vẫn còn bộc lộ những hạn chế, khi công tác thanh tra, kiểm tra vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Trong mấy năm gần đây, kế hoạch đề ra cho công tác thanh tra, kiểm tra đều không hoàn thành; tỷ lệ nợ đọng có chiều hướng gia tăng,

việc lập dự toán chưa sát với thực tế. Công tác tổ chức, thi tuyển công chức quá chậm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý. Việc quản lý nội bộ ngành và chi tiêu vẫn chưa đạt yêu cầu, trong khi nhiều cán bộ vẫn chưa có máy móc và thiếu cơ sở vật chất phục vụ cho công việc. Công tác giải quyết khó khăn cho DN chưa có nhiều tiến bộ, trả lời vướng mắc còn chậm.

Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh: Để hoàn thành nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, cơ quan thuế các cấp cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, khắc phục ngay những nhược điểm đã bộc lộ. Toàn ngành cần đẩy mạnh tuyên truyền về những chính sách mới được ban hành và sửa đổi bổ sung, trong đó tập trung làm rõ Nghị định 51 của Chính phủ về quản lý sử dụng hoá đơn. Bởi đây là một trong những đổi mới quan trọng và toàn diện trong công tác quản lý hoá đơn, chuyển từ việc quản lý hoá đơn do Tổng cục Thuế phát hành sang cơ chế đề cao quyền tự chủ của doanh nghiệp được tự in và đặt in hoá đơn để sử dụng. Theo đó, Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính cần thành lập Ban chỉ đạo và báo cáo Thủ tướng chỉ thị để các bộ, ngành, UBND các cấp cùng vào cuộc cùng với ngành thuế, phấn đấu đến trước 30/9 phải đào tạo xong cho cán bộ và phân loại được đối tượng quản lý được in, đặt in hoặc phải mua hoá đơn. Bên cạnh đó, cơ quan thuế cần tập trung lực lượng mở rộng kê khai thuế điện tử ra 14 Cục Thuế trong cả nước, trong đó 80% trong tổng số 425 doanh nghiệp lớn hiện nay phải thực hiện kê khai qua mạng; tiếp tục hoàn thiện các quy định cấp mã số, quản lý thuế, hoàn thuế TNCN. Về dài hạn, cần hoàn thiện chiến lược cải cách ngành thuế giai đoạn 2011-2020, đánh giá cụ thể những việc đã làm và chưa làm được, từ đó xác định những mục tiêu hướng tới và cách thức tổ chức thực hiện ■

Phó cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh ông Lê Xuân Dương cho biết, là đơn vị đang quản lý thu thuế trên 130.000 DN, 240.000 hộ kinh doanh, 1,7 triệu người nộp thuế thu nhập cá nhân và gần 1 triệu hộ chịu thuế nhà đất, thêm vào đó, thông tin về người nộp thuế ngày càng phong phú, phức tạp nên việc cập nhật thông tin mất khá nhiều thời gian. Để đáp ứng yêu cầu quản lý, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã trang bị các thiết bị tin học, ứng dụng triệt để phần mềm quản lý thuế nhưng những thông tin về người nộp thuế tại kho lưu trữ còn phân tán, chưa được sắp xếp khoa học, khó tra cứu, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý của một địa bàn lớn. Do đó đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nên nghiên cứu xây dựng Trung tâm Tích hợp và lưu trữ thông tin về người nộp thuế với những cán bộ có chuyên môn cao để thu thập, số hoá và lưu trữ thông tin về người nộp thuế. Quan trọng hơn, việc số hoá phải đáp ứng được các yêu cầu tra cứu, lưu trữ, tìm kiếm, chia sẻ thông tin một cách dễ dàng.

Ở khía cạnh khác, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, ông Phi Văn Tuấn góp ý, đối với các thành phố lớn như Hà Nội, số lượng DN phát triển rất nhanh, thường khoảng 20-30%/năm, trong khi đó công tác tuyển dụng cán bộ của ngành còn quá chậm, không đáp ứng được yêu